

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-UBND ngày tháng năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Năm 2018, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong các năm tiếp theo của giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. UBND huyện Côn Đảo đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Côn Đảo năm 2018.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo năm 2018 đã có bước phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch năm, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dần được nâng cao; Cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư, việc kêu gọi phương tiện vận chuyển hành khách được UBND tỉnh quan tâm, lượng khách du lịch đến với Côn Đảo ngày một tăng. Công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát, ngăn chặn kịp thời; các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân ngày càng phát triển mở rộng nhất là dịch vụ ăn uống, lưu trú và vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện được thực hiện đầy đủ và kịp thời; chăm lo cho đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Với sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền địa phương và việc tham mưu của các cơ quan, đơn vị đã góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội

của huyện trong năm 2018, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một vài hạn chế, cụ thể như lĩnh vực đất đai, xây dựng chưa được giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp tồn đọng từ nhiều năm trước, nguyên nhân: do thay đổi chính sách về đất đai, khối lượng công việc tồn đọng từ trước nhiều, việc xác định ranh giới đất còn khó khăn bất cập, đội ngũ công chức tham mưu chậm, ...; Giao thông đường thủy ngày càng thuận lợi tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Bên cạnh mặt tích cực thì cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết đối với địa phương như: tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông đường bộ, tình trạng xây dựng không phép, trái phép, giá cả thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường sinh thái, lượng rác thải tồn đọng, ... UBND huyện đã và đang chỉ đạo các cơ quan đề ra giải pháp tăng cường quản lý và kịp thời xử lý, ngăn chặn các vi phạm nếu có để ổn định và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đặc thù của Huyện Côn Đảo không có chính quyền cấp xã, việc tăng cường nhiệm vụ nêu trên trong thời gian qua đã phát sinh vấn đề quá tải trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và cũng là một khó khăn của địa phương; các đề án về môi trường kéo dài nhiều năm, giải ngân kinh phí chậm; giáo viên trong biên chế giảng dạy chưa được bố trí để đảm bảo theo định mức quy định.

(Cụ thể tại Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018, ... kèm theo).

Trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, những hạn chế, khó khăn nêu trên. UBND huyện xác định một số nhiệm vụ chủ yếu để đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu

a) Các chỉ tiêu kinh tế

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 2010): 155,82 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá cố định 2010): 23,96 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất ngư nghiệp (theo giá cố định 2010): 35,22 tỷ đồng.
- Doanh thu thương mại: 825 tỷ đồng.
- Doanh thu các ngành dịch vụ: 1.687,90 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là doanh thu dịch vụ du lịch với 1.380 tỷ đồng, doanh thu vận tải 77,40 tỷ đồng.
- Lượng khách du lịch đến Côn Đảo: 300.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 33.000 lượt khách.
- Lượng khách vận chuyển đường biển 129.730 lượt khách (trong đó: Đội tàu Côn Đảo của Ban Quản lý cảng Bến Đầm dự kiến vận chuyển 19.700 lượt khách).
- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 được là 425,44 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 74,25 tỷ đồng, ngân sách huyện được hưởng 52,66 tỷ đồng. Trong đó:

+ Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 được UBND tỉnh giao là 349,62 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 74,25 tỷ đồng, ngân sách huyện được hưởng 52,66 tỷ đồng.

+ Kết dư ngân sách (năm 2017 bố trí dự toán 2019): 75.814 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách huyện năm 2019 là 403,85 tỷ đồng. Trong đó:

+ Tổng chi ngân sách huyện năm 2019 theo dự toán dự kiến được UBND tỉnh bố trí là 328,03 tỷ đồng.

+ Chi từ nguồn kết dư: 75.814 triệu đồng.

b) Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội

- Giải quyết việc làm cho 300 lao động; gửi đi học nghề và dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Mức hưởng thụ văn hóa đạt 32 lần; 33% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; 96% tỷ lệ gia đình văn hóa; 100% Khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa.

c) Các chỉ tiêu về môi trường

- Hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước đạt 100%.

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý 95% - 97%.

2. Các giải pháp chủ yếu

a) Về kinh tế

Khuyến khích nhân dân đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, nâng cao giá trị các giao dịch. Phối hợp Sở Công thương tiếp tục thực hiện Chương trình đưa hàng Việt về Côn Đảo, kích cầu tiêu dùng gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tăng cường công tác kiểm tra, chống đầu cơ hàng hóa, hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại nhằm ổn định giá cả thị trường, đảm bảo đời sống người dân; quản lý chặt giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng chèn ép về giá đối với khách du lịch; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về thế mạnh, tiềm năng phát triển du lịch Côn Đảo. Tăng cường kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư thực hiện các dự án du lịch phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch Côn Đảo. Tăng cường liên kết giữa đầu tư phát triển du lịch với các ngành, lĩnh vực khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý phát triển du lịch như: đầu tư phát triển sản phẩm, xúc tiến, quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên du lịch,... Phát triển rộng rãi và nâng cao chất lượng các dịch vụ đưa, đón du khách đi tham quan, câu cá, lặn biển ở các hòn đảo nhỏ, các bãi san hô... Xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh, lịch sự; giới thiệu hình ảnh Côn Đảo xanh, sạch và an toàn. Chú trọng nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ phục vụ du khách; tổ chức quy hoạch và kêu gọi vận động các nhà đầu tư vào lĩnh vực mua sắm, hình thành các khu vui chơi, giải trí về đêm, hoàn thiện thiết kế phố đi bộ tại khu vực trung tâm.

Đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện nâng cao hơn nữa công

tác nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu giao dịch tiền tệ, các dịch vụ tài chính; tăng tính cạnh tranh trong các dịch vụ tài chính – tiền tệ trên địa bàn huyện. Đa dạng các loại hình dịch vụ viễn thông, đảm bảo thông tin, viễn thông nội đảo, giữa Côn Đảo với trong nước và quốc tế.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đường thủy nội địa, hệ thống phao luồng đường thủy trên địa bàn.

- Về nông, lâm, ngư nghiệp:

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt; chuyên đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chú trọng phát triển cây trồng chủ lực (Cây ăn quả lâu năm, rau màu, hoa-cây cảnh) và giảm dần các mô hình chăn nuôi trên địa bàn huyện, thí điểm, phát triển các mô hình nuôi lồng bè (nuôi trăn hải sản, nuôi bào ngư, tôm hùm, cá bóp thuận tự nhiên,...) trên biển ứng dụng tiến bộ, kỹ thuật đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường biển.

Tăng cường năng lực quản lý khuyến nông, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật; đề xuất, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở các lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất cho nông dân.

Triển khai thực hiện Phương án Phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019 và thực hiện kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản:

Chủ động triển khai nhanh và hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ triển khai, tăng cường giải ngân vốn đã bố trí; trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, kiến nghị UBND tỉnh và các Sở, Ngành bố trí vốn đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra; tích cực phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành liên quan trong quá trình làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương để xin chủ trương, bố trí vốn các dự án từ ngân sách Trung ương. Tăng cường quản lý vốn đầu tư theo Luật đầu tư công; tích cực thực hiện công tác đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế có cơ hội đầu tư dự án vào Côn Đảo. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng sạch để bàn giao cho các chủ đầu tư triển khai dự án đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

- Về tài chính – ngân sách:

Điều hành dự toán ngân sách được bố trí chặt chẽ, theo đúng quy định; chủ động làm việc với các Sở, Ngành để giải quyết các khoản kinh phí phát sinh. Thực hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách và tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi tiêu ngân sách thường xuyên nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tăng cường các biện pháp thu thuế trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; rà soát lại tất cả các nguồn thu để tránh thất thu ngân sách nhà nước; tăng cường các giải pháp hiệu quả để đảm bảo nguồn thu du lịch - dịch vụ tương xứng với lượng khách du lịch ngày càng tăng trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm

tra về thuế, phối hợp triển khai thu thuế tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; thực hiện tốt công tác theo dõi và báo cáo giá cả định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm theo quy định và đột xuất theo yêu cầu cơ quan có cấp trên.

b) Về văn hoá - xã hội

- Về y tế, chăm sóc sức khỏe:

Chủ động công tác phòng, tránh không để xảy ra dịch bệnh ở người; giám sát chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện. Trung tâm y tế quân dân y chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và y đức cho đội ngũ y, bác sỹ.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe để cộng đồng nắm được những nguyên tắc cơ bản trong phòng chống dịch và sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh thực phẩm, quan tâm đến thức ăn đường phố, thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; thực hiện đúng quy trình, quy định công tác cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người đại diện cơ sở kinh doanh và cơ sở kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng; tiêm chủng mở rộng cho 100% trẻ trong độ tuổi. Tiếp tục thực hiện chính sách BHYT cho người dân Côn Đảo.

- Về giáo dục - đào tạo:

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa ở các cấp học; tăng cường thực hiện chương trình phổ cập giáo dục các cấp học; vận động tất cả các em trong độ tuổi đến trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; tăng cường liên kết với các Trường đại học, cao đẳng nghề mở các lớp đào tạo những ngành nghề cần thiết phục vụ phát triển du lịch, như: Quản trị du lịch, quản trị marketing, ngoại ngữ...; triển khai ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp cho học sinh khối THPT trên toàn huyện theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 16/10/2018.

Xây dựng trình phê duyệt và triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

- Văn hóa thông tin – thể dục thể thao:

Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các khu dân cư. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao ý thức xây dựng huyện văn hóa đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng nội dung các hoạt động. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nâng cao chất lượng nội dung văn hóa nghệ thuật, giải thi đấu thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn trong năm.

Thường xuyên kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa; củng cố thiết bị, nâng cao chất lượng chương trình, chất lượng phát sóng truyền thanh – truyền hình, phối

hợp với Đài Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chương trình địa phương trên đường phát triển.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân luyện tập thể dục – thể thao, rèn luyện sức khỏe; thực hiện chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân quốc phòng toàn dân và bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc tại Thư viện, bổ sung vốn tư liệu; Thực hiện tốt công tác bảo vệ và tôn tạo cảnh quan Khu di tích. Tiếp tục khảo sát, chống xuống cấp các điểm di tích. Lập hồ sơ phát quang di tích nghĩa trang Hàng Dương. Thực hiện công tác nghiệp vụ bảo quản tư liệu, hiện vật trong kho cơ sở. Phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm Khu di tích Nhà tù Côn Đảo được đặc cách công nhận là một trong những di tích đặc biệt quan trọng Quốc gia (29/4/1979-29/4/2019).

- Công tác nội vụ - đảm bảo an sinh xã hội:

Triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí biên chế cơ cấu, vị trí việc làm, đảm bảo tinh, gọn, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Triển khai Đề án sáp nhập, giải thể khu dân cư, tổ dân cư huyện Côn Đảo sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định Nhà nước các chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện; tập trung giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn. Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; triển khai đồng bộ các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở... để cải thiện đời sống, giúp các hộ thoát nghèo vươn lên không để xảy ra tái nghèo trên địa bàn huyện.

c) Về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên – môi trường

- Về đất đai

Tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, nhất là nhà ở; thực hiện cấp giấy chứng nhận QSSĐ theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; công khai điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019; giải quyết dứt điểm các hồ sơ dự án về đất đai (dự án phân lô cắm mốc lô K, các trường hợp chồng lấn đất đai tại lô E; đo đạc và triển khai thực hiện quy hoạch khu dân cư 9a).

Xác minh nguồn gốc đất và công tác thẩm định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án; thực hiện nhanh, đúng quy định công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo giao đất sạch cho chủ đầu tư đúng thời hạn để triển khai thực hiện dự án đầu tư.

- Xây dựng, quy hoạch

Tiếp tục triển khai các Quy hoạch: lập quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Cỏ Ống - Đầm tre; cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm Côn Sơn; cắm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Bến Đầm; lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch – dân cư mới Bến Đầm; lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Tây Bắc hồ Quang Trung I – Trung tâm Côn Sơn; lập

quy hoạch chi tiết 1/500 Thiết kế đô thị Khu du lịch và dịch vụ Trung tâm Côn Sơn hiện hữu.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Đội trật tự đô thị, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép; phối hợp với Đội Thanh tra giao thông trong vấn đề xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

- Tài nguyên – môi trường

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch quản lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học. Xây dựng, triển khai có hiệu quả các Phương án quản lý, bảo vệ rừng; Phương án quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường, kiểm tra công tác khai thác tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh môi trường trong sản xuất, chăn nuôi và xây dựng trên địa bàn huyện; tiến hành quan trắc môi trường nền.

Tăng cường thực hiện Kế hoạch về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai thác đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục triển khai và hoàn thành các dự án về môi trường theo Quyết định 1235 của Tỉnh.

Phối hợp các Sở ngành chuyên môn tiếp tục điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng, tính toán lượng nước dưới đất có thể khai thác đáp ứng yêu cầu phát triển, đánh giá chất lượng, trữ lượng nước mặt và mối quan hệ tương tác giữa nước mưa – nước mặt – nước ngầm để đưa ra phương án khai thác nước hợp lý, bền vững;

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư tham gia thực hiện mô hình quản lý, bảo vệ môi trường nguồn nước, thực hiện nếp sống thân thiện với môi trường, không xả rác thải, nước thải chưa xử lý ra môi trường. Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân tiết kiệm nước, dự trữ và tận dụng nước mưa. Tăng cường chỉ đạo phối hợp các lực lượng để thực hiện công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học tại Côn Đảo.

Tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế để công tác bảo tồn thiên nhiên rừng, biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo đi vào thực chất, hiệu quả.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo - phòng chống tham nhũng, lãng phí – cải cách hành chính

Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân, có kế hoạch tiếp dân, giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện, hạn chế thấp nhất việc công dân khiếu kiện vượt cấp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật để đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tăng cường thực hiện cải thiện các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các đơn vị, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm bớt giấy tờ trong xử lý các văn bản.

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn; triển khai xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2019, công bố kết quả thực hiện năm 2018.

Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thực hiện theo quy định về tham nhũng, lãng phí.

e) Về quốc phòng - an ninh

- Quốc phòng

Tiếp tục tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Tăng cường thực hiện chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chế độ trực ban, trực chiến; công tác thông tin liên lạc, hậu cần luôn đảm bảo. Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên tổ chức công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong cán bộ, đảng viên và học sinh.

- An ninh

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trong các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn,.... Nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý nhân hộ khẩu, phòng chống cháy nổ, nhất là khu vực chợ và nơi tập trung đông người; triển khai các biện pháp bảo vệ các khu vực trọng yếu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy; thường xuyên thực hiện công tác phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền pháp luật các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Qua xem xét và thảo luận Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 của huyện Côn Đảo, các thành viên UBND huyện đã biểu quyết thống nhất trình HĐND huyện Côn Đảo khoá XI kỳ họp lần thứ chín dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019.

Kính trình HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, kỳ họp lần thứ 9 xem xét và quyết nghị.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019).

Nơi nhận:

- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- Các Ban và đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TH, TCKH. *Kud*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Nguyễn Văn Dũng

Số: /NQ-HĐND

Côn Đảo, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 9**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2018 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; các Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện Côn Đảo năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện cho rằng:

Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo năm 2018 đã có bước phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch năm, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dần được nâng cao. Lĩnh vực văn hoá có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư, việc kêu gọi phương tiện vận chuyển hành khách được UBND tỉnh quan tâm, lượng khách du lịch đến với Côn Đảo ngày một tăng; chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo; huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: lĩnh vực đất đai, xây dựng chưa được giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp tồn đọng từ nhiều năm trước nguyên do thay đổi chính sách về đất đai, khối lượng công việc tồn đọng từ trước nhiều, việc xác định ranh giới đất còn khó khăn bất cập, đội ngũ công chức tham mưu chậm, ... các đề án về môi trường kéo dài nhiều năm, tiến độ giải ngân kinh phí chậm; khó khăn về đội ngũ giáo viên chưa được khắc phục một cách căn cơ.

Điều 2. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với các chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 mà Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu:

a) Các chỉ tiêu kinh tế

- Giá trị sản xuất công nghiệp (*theo giá cố định 2010*): 155,82 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất nông nghiệp (*theo giá cố định 2010*): 23,96 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất ngư nghiệp (*theo giá cố định 2010*): 35,22 tỷ đồng.
- Doanh thu thương mại: 825 tỷ đồng.
- Doanh thu các ngành dịch vụ: 1.687,90 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là doanh thu dịch vụ du lịch với 1.380 tỷ đồng, doanh thu vận tải 77,40 tỷ đồng.
- Lượng khách du lịch đến Côn Đảo: 300.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 33.000 lượt khách.
- Lượng khách vận chuyển đường biển 129.730 lượt khách (*trong đó: Đội tàu Côn Đảo của Ban Quản lý cảng Bến Đầm dự kiến vận chuyển 19.700 lượt khách*).
- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 được là 425,44 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 74,25 tỷ đồng, ngân sách huyện được hưởng 52,66 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 được UBND tỉnh giao là 349,62 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 74,25 tỷ đồng, ngân sách huyện được hưởng 52,66 tỷ đồng.
 - + Kết dư ngân sách (năm 2017 bố trí dự toán 2019): 75.814 triệu đồng.
- Tổng chi ngân sách ngân sách huyện năm 2019 là 403,85 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Tổng chi ngân sách ngân sách huyện năm 2019 theo dự toán dự kiến được UBND tỉnh bố trí là 328,03 tỷ đồng.
 - + Chi từ nguồn kết dư: 75.814 triệu đồng.

b) Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội

- Giải quyết việc làm cho 300 lao động; gửi đi học nghề và dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Mức hưởng thụ văn hóa đạt 32 lần; 33% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; 96% tỷ lệ gia đình văn hóa; 100% Khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa.

c) Các chỉ tiêu về môi trường

- Hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước đạt 100%.

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý 95% - 97%.

2. Các giải pháp chủ yếu

a) Về kinh tế

Khuyến khích nhân dân đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, nâng cao giá trị các giao dịch. Phối hợp Sở Công thương tiếp tục thực hiện Chương trình đưa hàng Việt về Côn Đảo, kích cầu tiêu dùng gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tăng cường công tác kiểm tra, chống đầu cơ hàng hóa, hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại nhằm ổn định giá cả thị trường, đảm bảo đời sống người dân; quản lý chặt giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng chạt chém về giá đối với khách du lịch; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về thể mạnh, tiềm năng phát triển du lịch Côn Đảo. Tăng cường kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư thực hiện các dự án du lịch phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch Côn Đảo. Tăng cường liên kết giữa đầu tư phát triển du lịch với các ngành, lĩnh vực khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý phát triển du lịch như: đầu tư phát triển sản phẩm, xúc tiến, quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên du lịch,... Phát triển rộng rãi và nâng cao chất lượng các dịch vụ đưa, đón du khách đi tham quan, câu cá, lặn biển ở các hòn đảo nhỏ, các bãi san hô... Xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh, lịch sự; giới thiệu hình ảnh Côn Đảo xanh, sạch và an toàn. Chú trọng nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ phục vụ du khách; tổ chức quy hoạch và kêu gọi vận động các nhà đầu tư vào lĩnh vực mua sắm, hình thành các khu vui chơi, giải trí về đêm, hoàn thiện thiết kế phố đi bộ tại khu vực trung tâm.

Đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện nâng cao hơn nữa công tác nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu giao dịch tiền tệ, các dịch vụ tài chính; tăng tính cạnh tranh trong các dịch vụ tài chính – tiền tệ trên địa bàn huyện. Đa dạng các loại hình dịch vụ viễn thông, đảm bảo thông tin, viễn thông nội đảo, giữa Côn Đảo với trong nước và quốc tế.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đường thủy nội địa, hệ thống phao luồng đường thủy trên địa bàn.

- Về nông, lâm, ngư nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chú trọng phát triển cây trồng chủ lực (Cây ăn quả lâu năm, rau màu, hoa-cây cảnh) và giảm dần các mô hình chăn nuôi trên địa bàn huyện, thí điểm, phát triển các mô hình nuôi lồng bè (nuôi trử hải sản, nuôi bào ngư, tôm hùm, cá bóp thuận tự nhiên,...) trên biển ứng dụng tiến bộ, kỹ thuật đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường biển.

Tăng cường năng lực quản lý khuyến nông, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật; đề xuất, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở các lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất cho nông dân.

Triển khai thực hiện Phương án Phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019 và thực hiện kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ động triển khai nhanh và hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ triển khai, tăng cường giải ngân vốn đã bố trí; trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, kiến nghị UBND tỉnh và các Sở, Ngành bố trí vốn đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra; tích cực phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành liên quan trong quá trình làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương để xin chủ trương, bố trí vốn các dự án từ ngân sách Trung ương. Tăng cường quản lý vốn đầu tư theo Luật đầu tư công; tích cực thực hiện công tác đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế có cơ hội đầu tư dự án vào Côn Đảo. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng sạch để bàn giao cho các chủ đầu tư triển khai dự án đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

- Về tài chính – ngân sách

Điều hành dự toán ngân sách được bố trí chặt chẽ, theo đúng quy định; chủ động làm việc với các Sở, Ngành để giải quyết các khoản kinh phí phát sinh. Thực hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách và tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi tiêu ngân sách thường xuyên nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tăng cường các biện pháp thu thuế trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; rà soát lại tất cả các nguồn thu để tránh thất thu ngân sách nhà nước; tăng cường các giải pháp hiệu quả để đảm bảo nguồn thu du lịch - dịch vụ tương xứng với lượng khách du lịch ngày càng tăng trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về thuế, phối hợp triển khai thu thuế tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; thực hiện tốt công tác theo dõi và báo cáo giá cả định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm theo quy định và đột xuất theo yêu cầu cơ quan có cấp trên.

b) Về văn hoá - xã hội

- Về y tế, chăm sóc sức khỏe

Chủ động công tác phòng, tránh không để xảy ra dịch bệnh ở người; giám sát chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện. Trung tâm y tế quân dân y chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và y đức cho đội ngũ y, bác sỹ.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe để cộng đồng nắm được những nguyên tắc cơ bản trong phòng chống dịch và sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh thực phẩm, quan tâm đến thức ăn đường phố, thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; thực hiện đúng quy trình, quy định công tác cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người đại diện cơ sở kinh

doanh và cơ sở kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng; tiêm chủng mở rộng cho 100% trẻ trong độ tuổi. Tiếp tục thực hiện chính sách BHYT cho người dân Côn Đảo.

- Về giáo dục - đào tạo

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa ở các cấp học; tăng cường thực hiện chương trình phổ cập giáo dục các cấp học; vận động tất cả các em trong độ tuổi đến trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; tăng cường liên kết với các Trường đại học, cao đẳng nghề mở các lớp đào tạo những ngành nghề cần thiết phục vụ phát triển du lịch, như: Quản trị du lịch, quản trị marketing, ngoại ngữ...; triển khai ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp cho học sinh khối THPT trên toàn huyện theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 16/10/2018.

Xây dựng trình phê duyệt và triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

- Văn hóa thông tin – thể dục thể thao

Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các khu dân cư. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao ý thức xây dựng huyện văn hóa đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng nội dung các hoạt động. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nâng cao chất lượng nội dung văn hóa nghệ thuật, giải thi đấu thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn trong năm.

Thường xuyên kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa; củng cố thiết bị, nâng cao chất lượng chương trình, chất lượng phát sóng truyền thanh – truyền hình, phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chương trình địa phương trên đường phát triển.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân luyện tập thể dục – thể thao, rèn luyện sức khỏe; thực hiện chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân quốc phòng toàn dân và bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc tại Thư viện, bổ sung vốn tư liệu; Thực hiện tốt công tác bảo vệ và tôn tạo cảnh quan Khu di tích. Tiếp tục khảo sát, chống xuống cấp các điểm di tích. Lập hồ sơ phát quang di tích nghĩa trang Hàng Dương. Thực hiện công tác nghiệp vụ bảo quản tư liệu, hiện vật trong kho cơ sở. Phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm Khu di tích Nhà tù Côn Đảo được đặc cách công nhận là một trong những di tích đặc biệt quan trọng Quốc gia (29/4/1979-29/4/2019).

- Công tác nội vụ - đảm bảo an sinh xã hội

Triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí biên chế cơ cấu, vị trí việc làm, đảm bảo tinh, gọn, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Triển khai Đề án sáp nhập, giải thể khu dân cư, tổ dân cư huyện Côn Đảo sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định Nhà nước các chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện; tập trung giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn. Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; triển khai đồng bộ các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở... để cải thiện đời sống, giúp các hộ thoát nghèo vươn lên không để xảy ra tái nghèo trên địa bàn huyện.

c) Về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên – môi trường

- Về đất đai

Tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, nhất là nhà ở; thực hiện cấp giấy chứng nhận QSSĐ theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; công khai điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019; giải quyết dứt điểm các hồ sơ dự án về đất đai (dự án phân lô cấm mốc lô K, các trường hợp chồng lấn đất đai tại lô E; đo đạc và triển khai thực hiện quy hoạch khu dân cư 9a).

Xác minh nguồn gốc đất và công tác thẩm định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án; thực hiện nhanh, đúng quy định công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo giao đất sạch cho chủ đầu tư đúng thời hạn để triển khai thực hiện dự án đầu tư.

- Xây dựng, quy hoạch

Tiếp tục triển khai các Quy hoạch: lập quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Cỏ Ống - Đầm tre; cấm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm Côn Sơn; cấm mốc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Bến Đầm; lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch – dân cư mới Bến Đầm; lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Tây Bắc hồ Quang Trung I – Trung tâm Côn Sơn; lập quy hoạch chi tiết 1/500 Thiết kế đô thị Khu du lịch và dịch vụ Trung tâm Côn Sơn hiện hữu.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Đội trật tự đô thị, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép; phối hợp với Đội Thanh tra giao thông trong vấn đề xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

- Tài nguyên – môi trường

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch quản lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học. Xây dựng, triển khai có hiệu quả các Phương án quản lý, bảo vệ rừng; Phương án quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường, kiểm tra công tác khai thác tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh môi trường trong sản xuất, chăn nuôi và xây dựng trên địa bàn huyện; tiến hành quan trắc môi trường nền.

Tăng cường thực hiện Kế hoạch về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai thác đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục triển khai và hoàn thành các dự án về môi trường theo Quyết định 1235 của Tỉnh.

Phối hợp các Sở ngành chuyên môn tiếp tục điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng, tính toán lượng nước dưới đất có thể khai thác đáp ứng yêu cầu phát triển, đánh giá chất lượng, trữ lượng nước mặt và mối quan hệ tương tác giữa nước

mưa – nước mặt – nước ngầm để đưa ra phương án khai thác nước hợp lý, bền vững;

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư tham gia thực hiện mô hình quản lý, bảo vệ môi trường nguồn nước, thực hiện nếp sống thân thiện với môi trường, không xả rác thải, nước thải chưa xử lý ra môi trường. Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân tiết kiệm nước, dự trữ và tận dụng nước mưa. Tăng cường chỉ đạo phối hợp các lực lượng để thực hiện công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học tại Côn Đảo.

Tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế để công tác bảo tồn thiên nhiên rừng, biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo đi vào thực chất, hiệu quả.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo - phòng chống tham nhũng, lãng phí – cải cách hành chính

Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân, có kế hoạch tiếp dân, giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện, hạn chế thấp nhất việc công dân khiếu kiện vượt cấp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật để đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tăng cường thực hiện cải thiện các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các đơn vị, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm bớt giấy tờ trong xử lý các văn bản.

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn; triển khai xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2019, công bố kết quả thực hiện năm 2018.

Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thực hiện theo quy định về tham nhũng, lãng phí.

e) Về quốc phòng - an ninh

- Quốc phòng

Tiếp tục tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, củng cố xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Tăng cường thực hiện chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chế độ trực ban, trực chiến; công tác thông tin liên lạc, hậu cần luôn đảm bảo. Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên tổ chức công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong cán bộ, đảng viên và học sinh.

- An ninh

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trong các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn,.... Nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý nhân hộ khẩu, phòng chống cháy nổ, nhất là khu vực chợ và nơi tập trung đông người; triển khai các biện pháp bảo vệ các khu vực trọng yếu. Tăng

cường kiểm tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy; thường xuyên thực hiện công tác phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền pháp luật các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát trong quá trình thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể tiếp tục thực hiện vai trò giám sát và vận động nhân dân tích cực tham gia cùng chính quyền thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Côn Đảo Khóa XI kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày tháng 12 năm 2018./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTr: HĐND, UBND tỉnh BR-VT;
- TTr: Huyện uỷ, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể;
- Đảng Công TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH